



ที่ นร ๐๕๐๗/ว ๑๔๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอว่า การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งจัดอยู่ในวาระการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เนื่องจากในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ของทุกปี นั้น ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย คือต้องเป็นผู้มีสถานะเป็นข้าราชการอยู่จนถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ของปีที่ขอพระราชทาน กรณีข้าราชการพ้นจากราชการก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ของปีที่ขอพระราชทาน จะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน โดยมีได้อนุโลมให้ผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถเสนอขอพระราชทานได้เช่นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ กำหนดให้ข้าราชการได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ได้ในปีที่เกษียณอายุราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า กรณีที่ข้าราชการได้รับราชการมาตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี นับว่าเป็นระยะเวลายาวนานมากเกือบครึ่งชีวิต ต่างจากการขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บางราย ๓ ปี บางราย ๕ ปี เท่านั้น ดังนั้น จึงสมควรทบทวนแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว โดยให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๕๔๔ แต่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการในปีที่จะขอพระราชทาน ได้รับการพิจารณา

เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาในปีที่เกษียณอายุราชการ หรือปีที่ลาออกจากราชการด้วย ซึ่งคณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่การเสนอขอพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับต่าง ๆ ได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อูวรรณโณ)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักอักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๒